



**ดิจิบัฟเพชบุ๊ก-กูเกิล-อเมซอน
ตั้งสนง.ใหญ่ใน 'ดิจิทัลพาร์ค'
'บิ๊กฉัตร'ฮึมผู้ว่าไม่คุมนาปรัง
ซุบเปอร์บอร์ดยึดเคาะทางคู่
'บิ๊กตู'โวยสื่อพาดหัวข่าวขึ้นแวต เผย
'สมคิด'เตือนให้ใจเย็น 'ซุบเปอร์บอร์ด'ยัง
ไม่เคาะทางคู่ ขอดูข้อดีข้อเสีย 1 ลัปดาห์
'บิ๊กฉัตร'คาดโทษผู้ว่าฯคุมพื้นที่ทำนา ใคร
ปล่อยมีรอบ 3 ต้องรับผิดชอบ**
(อ่านต่อหน้า 3)

ไม่ขึ้นแวต

'บิ๊กตู'เผย 'สมคิด'บอกให้ใจเย็น

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เป็นประธานในพิธีเปิดงานเอสเอ็มอี เรฟโวลูชัน (SMEs Revolution) เส้นทางสายโอกาสเอสเอ็มอี 4.0 มีกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นเจ้าภาพ อาทิ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย โดยมีนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้การต้อนรับ

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวตอนหนึ่งว่า ทุกคนต้องคำนึงถึงส่วนรวม ไม่ใช่คิดแต่เรื่องส่วนตัว เหมือนเตาเดินไปข้างหน้าแล้วจับหางตัวเองตลอดทาง หรือเป็นกระต่ายนอนหลับตลอดทาง เลิกเอาตัวจะเป็นอะไร สิ่งที่จะทำให้ทันกับสถานการณ์โลกคือต้องปรับตัวเอง

"การเดินทางข้างหน้าจะต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน และการทำความเข้าใจอย่าบิดเบือน ผมเห็นในคอลัมน์หนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่ง บอกว่ารัฐบาลไม่ดูแลเอสเอ็มอีอย่างจริงจัง เขียนว่ารัฐบาลมีกองทุนเพียง 2 หมื่นล้านบาท จะพออะไร ผมถามว่าเขียนอย่างนั้นเขียนไปทำอะไร ผมพูดแล้วก็มีอารมณ์ เบรกไม่อยู่ นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกฯ ก็เตือนให้

ผมใจเย็น วันนี้เราต้องการปรับปรุงโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศเพื่อให้เกิดรายได้ลดความเหลื่อมล้ำของประชาชน ลดกับดักรายได้ปานกลาง วันนี้รัฐบาลทำทุกอย่าง แต่ความร่วมมือความเข้าใจ คือสิ่งสำคัญที่สุด" พล.อ.ประยุทธ์กล่าว

โวยพาดหัวข่าวขึ้นภาษีมูลค่าเพิ่ม

"แล้วคำพูดว่าไปเอื้อประโยชน์ให้นายทุนพูดกันอยู่แค่นี้ แทนที่จะพูดให้คนเหล่านี้พัฒนาตัวเองภายใต้กรอบที่รัฐบาลกำหนดว่าจะต้องอะไรกันบ้าง ไม่ใช่สอนเพียงว่าให้ขอทุนอย่างเดียว แล้วจะเอาเงินที่ไหนมาให้ เมื่อวันที่ 9 มีนาคม ผมพูดและอธิบายเกี่ยวกับระบบภาษีและเรื่องต่างๆ เพราะมีประชาชนเรียกร้องขอโน่นขอนี่ ผมเองอยากจะให้ ก็อธิบายไปแต่กลับกลายเป็นว่าผมต้องการจะขึ้นภาษี ไม่ใช่ใจหรืออย่างไร สื่อวันนี้เสนออะไรก็ได้ที่เป็นความขัดแย้ง ที่จะเป็นปัญหา พูดและเขียนกันเข้าไป เขียนพาดหัวข่าวหน้าหนึ่งกันเข้าไป ช่างในเนื้อหาข่าวไม่มีอะไร เขียนเหมือนที่ผมพูด แต่ช่างหน้าขอให้ได้เขียนเพื่อให้นักชื้อหนังสือพิมพ์ น่ารังเกียจนะผมจะบอกให้ แต่ก็คงไม่ใช่ทุกคน พวกที่ตีๆ กับผมก็มี ทุกคนก็พูดว่ารักผม อยากช่วยผมแต่ที่เขียนมาแบบนี้อยากถามว่าช่วยอะไรอย่างนี้เรียกว่าช่วยหรือ สื่อบางสื่อไม่เข้าใจก็ดูถูกประเทศไทยว่าจะเป็น 4.0 ได้อย่างไร มันเขียนเก่งจริงๆ เอาเรื่องที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องดีๆ ที่จะเดินไปข้างหน้ามาตีกัน แล้วประชาชนทั้งประเทศจะเข้าใจอะไร พูดทุกวันๆ มา 3 ปีเต็มๆ ปีละ 52 ครั้งทุกวันศุกร์ 150 กว่าครั้งแล้ว แต่ท่านเขียนคำเดียวเขียนหน้ากระดาษเดียว ที่คิดแทบตายทำกันคนละเท่าไร ท่านเขียนจั่วหัวหน้าเดียวไปหมด ขอร้องเถอะ แต่

ต้องขอบคุณสื่อมวลชน เพราะท่านสำคัญที่สุด เป็นพวกท่านทั้งนั้นช่วยผม แต่บางทีก็ช่วยให้หนักกว่าเดิม บางทีก็เหมือนจะดีเพราะเริ่ม 5 วันแรกดี เริ่มมีความเข้าใจ ผมก็ปลื้มใจน้อยๆ เราน่ารัก แต่พออีก 2 วันเอาอีกแล้ว เท่ากับ 2 วันลบ 5 วันที่ดีหมดเลย ผมก็กลัวเหมือนกัน คิดกันสิ" นายกษากกล่าว

ชวนคูชอง 11 ร่วมปฏิรูปประเทศ

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวถึงเรื่องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีว่า สิ่งสำคัญในการขับเคลื่อนคือเราต้องเติบโตไปพร้อมกันและนำประเทศชาติไปสู่ความเข้มแข็ง เศรษฐกิจตามยุทธศาสตร์ 20 ปี (2560-2579) ใน 20 ปีข้างหน้าหลายคนอาจตายไปเยอะ แต่ก็ต้องเดินหน้าไป เคยมีใครหรือไม่ที่เขียนแบบนี้ ตีกรอบขึ้นมาว่าจะเดินไปอย่างไร มีกิจกรรมหลักและรองอะไร แล้วก็เดินตามกรอบอะไร ผลสัมฤทธิ์ก็คือประชาชนต้องมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน อย่าเอาอะไรมาพันกันไปหมดเดี๋ยวก็ทุจริต คิดแต่จะทุจริต รัฐบาลไม่ต้องการให้เกิดขึ้น ก็ขอให้ไปฟ้องและดำเนินการกันมา รัฐบาลคิดไปข้างหน้าข้างหลังมีหน่วยงานอื่นอยู่แล้ว ไม่อย่างนั้นจะตั้งหน่วยงานกันทำไม แล้วจะให้นายกฯ สั่งคนเดียวหรือ ทุกเรื่องก็นายกฯ นายกษาก็ตายพอดี ตนได้มอบหมายให้ทุกหน่วยงานทำหน้าที่

"วันนี้ของ 11 ปรับปรุงขึ้นมากแล้ว ก็ขอให้เข้าไปดูกันบ้าง ช่องนี้มีทุกอย่าง ทั้งวิธีการประกอบการ วิชาการเป็นอย่างไร อยู่ในช่อง 11 ช่องปฏิรูปไปดูของละครอะไรเสียเยอะ แล้วจะรู้เรื่องการปฏิรูปกันใหม่ เปิดดูกันหน่อยนะครับ" พล.อ.ประยุทธ์กล่าว

'บิ๊กป้อม'ปัดรัฐบาลดังแตก

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กล่าวถึงกรณีที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช. ออกมาระบุว่าขอปรับขึ้นภาษี 1% ว่า เข้าใจกันผิดแล้ว นายกฯ เพียงเปรียบเทียบว่าถ้าขึ้นภาษีอีกมูลค่าเพิ่มจาก 7% เป็น 8% รายได้ประเทศชาติจะเข้ามาประมาณแสนกว่าล้านบาท เงินจำนวนดังกล่าวจะสามารถดำเนินการตามที่ประชาชนเรียกร้องได้ เกี่ยวกับสาธารณประโยชน์ที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน ขออย่าว่านายกฯ ไม่ได้คิดจะขึ้นภาษีเป็นเพียงการยกตัวอย่างเท่านั้น

เมื่อถามว่า เรื่องดังกล่าวเป็นการโยนหินถามทางหรือไม่ พล.อ.ประวิตรกล่าวว่า "คุณก็โยนเองต่างหาก เรื่องดังกล่าวนายกฯ ยกตัวอย่าง

เท่านั้นเอง ว่ารายได้มาอย่างไร อย่าไปตีตนตนผมเห็นเฟซบุ๊กออกทุกๆ 10 นาที โจมตีท่าน ซึ่งไม่เกี่ยวอะไรเลย หากขึ้นภาษีได้ 1% จะมียาได้เพิ่มขึ้นเท่าไร เพื่อนักกลับมาสู่ประชาชนไม่ได้เอาภาษีรัฐบาล เพราะฉะนั้นขอผมยืนยันว่ารัฐบาลไม่ได้ดังแตก หรือตุลาการอะไรทั้งสิ้น ขอให้ไปตามทางกระทรวงพาณิชย์ว่ามีการส่งออกนำเข้าประเทศมากมาย"

คสช.แจงบิ๊กตูไม่ขึ้นภาษี

พล.อ.วินัย สุวารี โฆษกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) กล่าวกรณีสื่อนำเสนอข้อมูล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช. มีนโยบายจะปรับขึ้นภาษีมูลค่าเพิ่มอีก 1% เพื่อเพิ่มรายได้รัฐระหว่างที่ปราศรัยตอนลงพื้นที่พบปะประชาชนที่ จ.ปราจีนบุรี ว่า ขอยืนยันไม่จริง พล.อ.ประยุทธ์ยังไม่มีนโยบายปรับขึ้นภาษีมูลค่าเพิ่มแต่อย่างใด กรณีดังกล่าวมีการไปนำเสนอคลาดเคลื่อนไปจากเจตนารมณ์ของหัวหน้า คสช.ต้องการยกตัวอย่างว่า ตลอดเวลายังมีประชาชนต้องขอความช่วยเหลือต่างๆ มายังรัฐบาลมากมาย โดยเฉพาะเรื่องงบประมาณ ดังนั้นเมื่อมีโอกาสพบประชาชน พล.อ.ประยุทธ์จึงอยากทำความเข้าใจว่ารายได้หลักของรัฐมาจากการจัดเก็บภาษี หากประชาชนจะให้รัฐช่วยเหลือก็ต้องมาให้ความสำคัญและร่วมทำความเข้าใจร่วมกัน โดยเฉพาะในเรื่องที่มาของรายได้รัฐจากการจัดเก็บภาษี ปัจจุบันมีทั้งภาษีของบุคคลธรรมดา นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือภาษีอื่นๆ เป็นต้น ที่ผ่านมามีบางบุคคลทำลายความน่าเชื่อถือ พยายามบิดเบือนสร้างวาทกรรมว่ารัฐบาลดังแตก จึงอาจพยายามเอากรณีล่าสุดนี้ไปผสมโรงด้วยเพื่อจุดประสงค์เดิม จึงขอสังคมได้ใช้วิจารณญาณในการบริโภคข่าวสารอย่างรู้เท่าทัน ว่าเจตนามากแอบแฝงมาของบางบุคคลนั้น ต้องการทำให้สังคมสับสน

สมคิดเร่งรัดแก้คูอิง บิสสิเนส'

ที่กระทรวงการคลัง นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวภายหลังการติดตามการประชุมคณะกรรมการพิจารณาเพิ่มความสะดวกในการทำธุรกิจ หรือคูอิง บิสสิเนส (Doing Business) ว่ารับทราบว่าการดำเนินการเรื่องการอำนวยความสะดวกในการทำธุรกิจมาแล้วเกือบ 2 ปีนั้น ขณะนี้มีความคืบหน้าไปมากกว่าครึ่ง เพื่อให้มีการรายงานให้สำนักงานใหญ่ธนาคารโลกรับทราบว่ายไทยได้ทำอะไรไปแล้วบ้าง โดยเฉพาะเรื่องที่มีปัญหาในระยะข้างหน้า ต้องสรุปประเด็นให้ชัดเจนว่าต้องทำอะไร

บ้าง ดำเนินการผ่าน 2 แนวทางคือ 1.การเสนอต่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) หรือ 2.คณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.) กำหนดระยะเวลาการแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง จะต้องแก้ไขจบก่อนเดือนพฤษภาคมก่อนธนาคารโลก (เวิลด์แบงก์) จะประเมินการทำงาน

นายสมคิดกล่าวว่ ปัญหาการอำนวยความสะดวกที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จนั้น ส่วนใหญ่เป็นเรื่องของการแก้กฎหมาย เช่น เมื่อเสนอไปยังคณะกรรมการกฤษฎีกาแล้ว ก็จะถูกส่งกลับมายัง ครม. หลังจากนั้นจึงส่งไปทางสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ตามลำดับ เพราะฉะนั้นกว่ากฎหมายจะออกจึงต้องใช้เวลานาน จึงเสนอควรรวมเป็นแพคเกจเพื่อเสนอเข้า ครม. หรือส่งเข้า ป.ย.ป.อย่างเร่งด่วน อย่างเช่นกรณีการแก้กฎหมายประกันสังคม และการแก้ข้อบังคับการทำงานในพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) แรงงานที่เช่นกัน เพราะหากปล่อยตามกระบวนการปกติต้องใช้ระยะเวลา

ยืนยันไม่จำเป็นขึ้นภาษีช่วงนี้

"มีหลายเรื่องในระยะข้างหน้า ผมก็แนะนำให้ทำแพคเกจเข้า ครม.ให้รู้ว่คิดหนักไปถึงไหน และมีการเร่งรัดโดย ครม.หรือสรุปประเด็นให้ชัดเจนว่าจะอะไรจะเข้า ป.ย.ป. เนื่องจากการแก้ปัญหาคูอิง บิสสิเนส เป็นเรื่องที่รัฐบาลตั้งใจและมุ่งมั่นมาก การดำเนินการแก้ปัญหาจึงดำเนินการในเชิงรุก เพราะอยากให้ทางธนาคารโลก (เวิลด์แบงก์) รู้ว่าเราทำอะไรบ้าง ไม่ใช่ทำอยู่ฝ่ายเดียว เพราะฉะนั้นในขณะนี้จึงไม่กังวลเรื่องลำดับ (แรงกึ่ง) แต่ต้องการให้เวิลด์แบงก์เห็นว่าสิ่งที่ทำไปแล้วมีอะไรบ้าง และเกิดผลอย่างไรบ้าง ส่วนที่ดำเนินการเสร็จไปแล้วมีมากกว่าครึ่ง ส่วนสิ่งที่ยังทำไม่ได้จะเร่งรัดขั้นตอนให้เร็วขึ้น หากชาติอื่นเพิ่งเริ่มทำมีแรงกึ่งดีกว่า ผมไม่ยอมเด็ดขาด" นายสมคิดกล่าว

ส่วนเรื่องขึ้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (เวด) 1% นั้น นายสมคิดกล่าวว่า การขึ้นภาษีมูลค่าเพิ่มมาได้อย่างไร ตอนคุยกับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ท่านก็ไม่ได้พูดว่าจะขึ้นภาษี เพียงแต่เปรียบเทียบว่าหากมีการขึ้นภาษี 1% ประเทศจะมีรายได้เพิ่มขึ้นเท่าไร เพื่อให้คนไทยรู้สึกได้รับผิดชอบว่าถ้าจะทำอะไร ต้องเสียสละร่วมกัน ดังนั้น เมื่อนายกรัฐมนตรีไม่ได้พูด ตนและนายกฯ ก็ดี ตันติวงค์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ไม่ได้คิดเช่นนั้น แล้วรู้ว่ มีข่าวกันมาเพื่ออะไร

“อย่างที่รู้กันว่าขณะนี้เศรษฐกิจกำลังฟื้นตัว และไปด้วยดี เพราะฉะนั้นตอนนี้จึงหวั่นไหว การขึ้นภาษีมูลค่าเพิ่มยังไม่ใช่ และยังไม่มี ความจำเป็นใดๆ ต้องขึ้นในช่วงนี้ เพราะสัดส่วนหนี้ต่อ ตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) อยู่ที่ 44% ต่างกับประเทศอื่น เช่น ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกาที่มีสัดส่วนเกิน 100% ดังนั้น การที่มีข่าวนี้ไหลออกมาทั้งที่นายกยังไม่ได้พูด และสื่อฮากันหนักหน่วง ไม่ได้เป็นผลดีต่อใคร ทั้งสิ้น ก่อนหน้านี้ข่าวในโซเชียลมีเดียว่า บริษัท เอกชนหลายแห่งยุบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ก็ไม่ ยอมพูดให้จบว่าเขายุบเพื่อไปรวมกับกองทุนใหญ่ จะต้องแก้ข่าว เพราะการทำอะไรก็ตามจะต้อง ทำทุกอย่างให้ตีร่วมกัน” นายสมคิดกล่าว

แนะฟังจากปากบุคคลคนเดียว

ผู้สื่อข่าวถามว่า นายกรัฐมนตรีออกมากล่าว เรื่องนี้ เสมือนมีความเป็นห่วงเรื่องรายได้ของ ประเทศ และกังวลว่ารัฐบาลจะดึงแตกหรือไม่ นายสมคิดกล่าวว่า รัฐบาลไม่มีดึงแตกอยู่แล้ว เพราะดูจากสัดส่วนหนี้ต่อจีดีพี ยังมีช่องว่างอยู่ เป็นจำนวนมาก ความร่วมมือระหว่างภาครัฐบาล และเอกชน (พีพีพี) ไม่ใช่ทำอะไร รัฐบาลก็จ่าย แต่ต้องทำร่วมกัน

“การขึ้นภาษีทั้งทางตรงและทางอ้อมจะ ต้องดูจังหวะและเวลาที่เหมาะสม เพื่อให้ดูว่า คนจะรับภาระคือใคร สำหรับแวนต์นี่จะเป็นการ เก็บภาษีทางอ้อม คนจนคนรวยเสียภาษีเท่ากัน ถ้าจะขึ้นก็ต้องมีวิธีช่วยคนจนด้วย อย่างตอนนี้ เศรษฐกิจกำลังฟื้นตัวและไปได้ดี เพราะฉะนั้น จึงไม่ใช่จังหวะจะมาระฆากเวลา อย่างญี่ปุ่นยัง ธนู 3 ดอก แต่ทำเร็วเกินไป เศรษฐกิจกำลังดีจึง ทิมหัวมก 2 ปี จึงมองว่าการปฏิรูปโครงสร้างภาษี ทางกระทรวงการคลังจะต้องทำอย่างรอบคอบ อยู่แล้ว เพราะฉะนั้นให้ฟังจากปากหรือเสียง ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง อย่าไป ฟังเสียงคนอื่น โดยเฉพาะตามโซเชียลมีเดียทั้ง หลาย” รองนายกฯกล่าว

นายสมคิดกล่าวว่า ทุกคนมีความกังวลลึกๆ ในเรื่องรายได้ของประเทศ เพราะสังคมเรามีคน แก่เป็นจำนวนมาก อีกทั้งไทยไม่ใช่รัฐสวัสดิการ อย่างชวาเนามีระบบประกันสังคม อย่างไร ก็ตาม ทั้งหมดนี้ไม่ใช่แค่เรื่องแวนต์ แต่เป็นเรื่อง ภาษีทั้งระบบ และการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ตนเคยบอกว่าการจัดสรรงบประมาณดี ไม่ซ้ำซ้อน กัน ก็จะมีงบประมาณเพียงพอไว้สำหรับใช้อย่าง อื่น แต่ที่ผ่านมามีปัญหาเรื่องเดียวคือขาดการ จัดสรรงบประมาณที่ถูกต้อง และขาดการสร้าง ความพร้อมให้กับท้องถิ่นว่าควรจัดการอย่างไร

พท.แนะหยุดซื้ออาวุธ-รอมิเงิน

นายสมคิด เชื้อคง อดีต ส.ส.อุบลราชธานี พรรคเพื่อไทย (พท.) กล่าวถึงกรณี พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ระบุอยาก ให้ประชาชนเสียสละหากรัฐบาลจะขึ้นภาษีมูลค่า เพิ่มอีก 1% รัฐบาลจะได้เงินอีกหนึ่งแสนล้าน บาทมาพัฒนาประเทศว่า แม้อ่อนหลังคนของ รัฐบาลจะออกมาบอกว่ายังไม่มีแนวคิดนี้ก็ตาม แต่นี้แสดงให้เห็นว่ารัฐบาลของไม่มีเงินจริงๆ สวนทางกับโพลทุกสำนักออกมาเชียร์ว่าดีอย่าง ไน่นดีอย่างนี้ เศรษฐกิจก็ดี การท่องเที่ยวก็ดี แต่กำลังโยนหินถามทางว่าจะขึ้นภาษีและยัง สวนทางหนักเมื่อรัฐบาลเก็บภาษี 5 เดือนที่ผ่านมา ได้ต่ำกว่าเป้า 6,000 ล้านบาท ดีขึ้นอย่างไร ขอเรียนว่าตั้งแต่รัฐบาลของท่านมาบริหาร ประเทศ ได้จัดงบประมาณขาดดุลมาตั้งแต่ปี 58-59-60 และกำลังจะทำงานปี 2561 รวมแล้ว ต้องกู้เงินมาใช้จ่ายราว 1.8 ล้านล้านบาท

“ท่านเรียกร้องให้ประชาชนเสียสละให้กับ ประเทศ ผมขอร้องให้ท่านเสียสละเหมือนกัน ให้ท่านออกคำสั่งให้ข้าราชการที่ท่านตั้งขึ้นมารับ ตำแหน่งต่างๆ อย่ายรับเงินเดือนสองทาง ให้ท่าน ออกคำสั่งให้องค์กรอิสระทั้งหลายงดเดินทาง ไปดูงานเมืองนอก ให้ท่านสั่งให้เหล่าทัพหยุดซื้อ อาวุธก่อน จนกว่าฐานะทางการเงินของรัฐบาล จะดีขึ้น ที่สำคัญท่านควรริบพาประเทศเดินทาง สู่วามเป็นประชาธิปไตยโดยเร็ว ขออย่าซ้ำเติม ประชาชน เพราะไม่มีรัฐบาลไหนในโลกที่ขึ้นภาษี ในภาวะประชาชนเดือดร้อน” นายสมคิดกล่าว

สรรพากรเก็บภาษีอีคอมเมิร์ซ

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการคลัง เปิดเผยถึงความคืบหน้า นโยบายการจัดเก็บภาษีอีคอมเมิร์ซ ตาม นโยบายให้กรมจัดเก็บภาษี 3 แห่งว่า ได้มอบ หมายให้ทางกรมสรรพากรกำหนดรูปแบบและ วิธีการจัดเก็บภาษีธุรกิจออนไลน์หรืออีคอมเมิร์ซ เห็นว่าตามหลักการแล้วต้องมีการเก็บภาษี เนื่องจากการค้าขายทั่วไปผู้ประกอบการต้องเสีย ภาษีอยู่แล้ว หากไม่มีการเก็บภาษีอีคอมเมิร์ซ ก็จะเกิดความไม่เท่าเทียม ในอนาคตผู้ทำการ ค้าขายทั่วไปจะลำบาก เพราะอีคอมเมิร์ซได้ขึ้น อย่างต่อเนื่อง แต่ไม่ต้องเสียภาษี

(อ่านต่อหน้า 8)

ไม่ขึ้นแวนต์

“ความคืบหน้าขณะนี้ได้มอบหมายให้ทาง กรมสรรพากรไปดูวิธีการจัดเก็บภาษีอีคอมเมิร์ซ

และรายงานกลับมายังผม แต่ขณะนี้ยังไม่ ได้ รับรายละเอียดว่าจะมีรูปแบบการจัดเก็บภาษี อีคอมเมิร์ซอย่างไรบ้าง คาดว่ากำลังเร่งอยู่ เพราะตามหลักการแล้วจะต้องทำให้เกิดความ เท่าเทียมระหว่างผู้ประกอบการค้าขายทั่วไป และผู้ประกอบการทำธุรกิจออนไลน์” นาย อภิศักดิ์กล่าว

เอกชนชี้ยังไม่เหมาะขึ้นภาษี

นายเจน นำชัยศิริ ประธานสภาอุตสาหกรรม แห่งประเทศไทย (สอ.ท.) กล่าวว่า การจัดเก็บ ภาษีมูลค่าเพิ่มของไทยจากปัจจุบัน 7% หาก รัฐบาลจะเก็บเพิ่มอีก 1% เป็น 8% คงไม่สามารถ ระบุได้ว่าสมควรจัดเก็บเพิ่มหรือไม่ เพราะการ จัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มของไทยกำหนดไว้ชัดเจน คือ 10% แต่รัฐบาลลดเหลือ 7% เพื่อกระตุ้น การใช้จ่ายของภาคประชาชน หากเวลานี้จะ จัดเก็บรัฐบาลต้องดูว่ามีความจำเป็น มีความ เหมาะสมแค่ไหน เพราะผลกระทบแรกจะเกิด กับประชาชนผู้บริโภคให้มีภาระเพิ่มขึ้น รวมทั้ง จะส่งผลต่อผู้ประกอบการภาคการผลิต

นายพิชิต อรุณพัลลภ นายกสมาคมธุรกิจรับ สร้างบ้าน กล่าวว่า เห็นด้วยกับแนวคิดรัฐบาล ทหารายได้เพิ่ม แต่ไม่เห็นด้วยจะปรับขึ้นภาษี ขณะนี้ เนื่องจากเศรษฐกิจกำลังฟื้นตัว เพราะ การปรับขึ้นภาษีจะส่งผลให้ราคาสินค้าทุกอย่าง แพงขึ้น จะไปลดทอนกำลังซื้อของผู้บริโภคได้ ภาคธุรกิจควรตรวจสอบและติดตามการเบิกจ่าย งบประมาณในแต่ละส่วนว่ามีการใช้งบประมาณ ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพคุ้มค่ากับงบประมาณที่ ต้องเสียไปหรือไม่ เพราะขณะนี้ยังไม่เห็นข้อมูล และรายละเอียดการเบิกจ่ายงบประมาณของ หน่วยงานภาครัฐว่าเป็นอย่างไรบ้าง

นายณพพร เทพสิทธา ประธานสภาผู้ส่งออก สินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.) กล่าว ว่า ไม่เห็นด้วยหากรัฐบาลจะตัดสินใจขึ้นภาษี มูลค่าเพิ่มตอนนี้ เนื่องจากขณะนี้เศรษฐกิจ เพิ่งเริ่มปรับตัวดีขึ้นเท่านั้น ยังไม่มีสัญญาณ ฟื้นตัวชัดเจน และเศรษฐกิจฟื้นตัวมีเพียง ประชาชนระดับบนที่ได้รับประโยชน์เท่านั้น ยัง ไม่ลงไปถึงประชาชนระดับล่าง จะยิ่งส่งผลให้ ราคาสินค้าเพิ่มสูงขึ้นอีก ถือเป็นการซ้ำเติม ประชาชน อาจส่งผลให้เศรษฐกิจหยุดชะงัก การ บริโภคของประชาชนเกิดการชะลอตัวเหมือน อย่างการขึ้นภาษีมูลค่าเพิ่มในประเทศญี่ปุ่น เป็น 8% หากรัฐบาลจะขึ้นภาษีจริง ก็ควรมีคำ ตอบให้แก่ประชาชนว่า รัฐบาลตัดค่าใช้จ่ายไม่ จำเป็น ลดการใช้งบประมาณฟุ่มเฟือย และเพิ่ม ประสิทธิภาพการทำงานหรือไม่

คลังเร่งสรรพากรเก็บภาษีอีคอมเมิร์ซ

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยถึงความคืบหน้านโยบายการจัดเก็บภาษีอีคอมเมิร์ซ ตามนโยบายให้กรมจัดเก็บภาษี 3 แห่งว่า ได้มอบหมายให้ทางกรมสรรพากรกำหนดรูปแบบและวิธีการจัดเก็บภาษีธุรกิจออนไลน์หรืออีคอมเมิร์ซ เห็นว่าตามหลักการแล้วต้องมีการเก็บภาษี เนื่องจากการค้าขายทั่วไปผู้ประกอบการต้องเสียภาษีอยู่แล้ว หากไม่มีการเก็บภาษีอีคอมเมิร์ซก็จะเกิดความไม่เท่าเทียม ในอนาคตผู้ทำการค้าขายทั่วไปจะลำบาก เพราะอีคอมเมิร์ซได้ขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่ไม่ต้องเสียภาษี

“ความคืบหน้าขณะนี้ได้มอบหมายให้ทางกรมสรรพากรไปดูวิธีการจัดเก็บภาษีอีคอมเมิร์ซและรายงานกลับมาอีกผม แต่ขณะนี้ยังไม่ได้รับรายละเอียดว่ามีรูปแบบการจัดเก็บภาษีอีคอมเมิร์ซอย่างไรบ้าง คาดว่ากำลังเร่งอยู่ เพราะตามหลักการแล้วจะต้องทำให้เกิดความเท่าเทียมระหว่างผู้ประกอบการค้าขายทั่วไป และผู้ประกอบการทำธุรกิจออนไลน์” นายอภิศักดิ์กล่าว

จีบ'เฟซบุ๊ก-กูเกิล-อเมซอน'ตั้งสง.

นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เปิดเผยความคืบหน้าในการจัดตั้งดิจิทัลพาร์คไทยแลนด์ ว่า ในขณะนี้กระทรวงดีอีจัดทำหลักการการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม ดิจิทัลพาร์ค ไทยแลนด์ เบื้องต้นเสร็จสิ้นแล้ว วันที่ 13 มีนาคมนี้จะนำหลักการดังกล่าวเข้าไปประชุมของคณะกรรมการด้านการประชุม คณะกรรมการบริหารการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก (อีอีซี) ที่มีนายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธาน หากคณะกรรมการชุดดังกล่าวเห็นชอบ จะมีการนำเสนอบอร์ดอีอีซี ชุดใหญ่ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน เพื่อความเห็นชอบในลำดับถัดไป หลักการของดิจิทัลพาร์ค ไทยแลนด์ คือ เขตนิคมอุตสาหกรรมเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านดิจิทัล เพื่อให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีและสร้างสรรค์งานด้านดิจิทัลในรูปแบบต่างๆ ขณะนี้ชัดเจนแล้วว่ามีพื้นที่ 500 ไร่ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ปัจจุบันเป็นของบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

นายพิเชฐกล่าวว่า ทางกระทรวงดีอีได้เริ่มหารือและเชิญบริษัทชั้นนำของโลกให้มาตั้งสำนักงานในดิจิทัลพาร์ค ไทยแลนด์ เป็นที่

เรียบร้อยแล้ว อาทิ เฟซบุ๊ก กูเกิล และอเมซอน เป็นต้น สิทธิประโยชน์จะเสนอให้แก่บริษัทมาตั้งสำนักงานในดิจิทัลพาร์ค ไทยแลนด์ คือ ยกเว้นภาษี 8 ปี และลดหย่อน 50% ในอีก 5 ปีถัดมา เท่ากับสิทธิประโยชน์สูงสุดของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) ส่วนผู้ทำงานในพื้นที่ของดิจิทัลพาร์ค ไทยแลนด์ จะมีให้เลือกเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 2 รูปแบบ ได้แก่ 1.การเสียภาษีแบบขั้นบันไดตามปกติ และ 2.การเสียภาษีในอัตราคงที่ 17%

'ดีอี'ค้านเก็บภาษีบ.ไอทียักษ์

นายพิเชฐกล่าวว่า นอกจากนี้จากกรณีกระแสข่าวว่าจะจัดเก็บภาษีจากบริการด้านไอทียักษ์ใหญ่ของต่างประเทศ ที่มีรายได้จากการขายสินค้าออนไลน์ (อี-คอมเมิร์ซ) อาทิ เฟซบุ๊ก กูเกิล โยทูป และลาซาด้า เป็นต้น ส่วนตัวเห็นว่าควรต้องชั่งน้ำหนักกันระหว่างการจัดเก็บภาษี และส่งเสริมนวัตกรรม สิ่งเหล่านี้ถือเป็นเรื่องใหม่ของโลก จนโลกตามไม่ทัน

“ฉะนั้นเมื่อเทคโนโลยีกำลังอยู่ในช่วงเติบโตอย่างรวดเร็ว เราไม่ควรที่จะรีบไปเบรก เพราะหากรีบไปเบรกการพัฒนาจะไม่เกิด การจะเก็บภาษีบริษัทเหล่านี้หรือไม่ รัฐบาลเองก็ต้องดูกระแสโลกด้วยเช่นกัน” นายพิเชฐกล่าว

'ซูปเปอร์บอร์ด'ยังไม่เคาะทางคู่

ที่กรมบัญชีกลาง นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล ประธานคณะกรรมการกำกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือซูปเปอร์บอร์ดจัดซื้อจัดจ้าง เปิดเผยถึงความคืบหน้าล่าสุดในเรื่องการคัดเลือกแนวทางของเงื่อนไขการประกวดราคา หรือที่ไออาร์ ไรฟทางคู่ 5 เส้นทาง ว่า วันนี้ได้เชิญคณะกรรมการ (บอร์ด) การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) มาชี้แจงและเสนอแนวทางต่างๆ ว่ามีข้อดีข้อเสียอย่างไรบ้าง แตกต่างกันอย่างไร วัตถุประสงค์หลักของการคัดเลือกแนวทางการทำที่ไออาร์นี้คือการเพิ่มโอกาสให้ผู้เข้ามาแข่งขันประกวดราคา คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจะพิจารณาความเหมาะสมของแต่ละแนวทาง รวมถึงความสำเร็จของโครงการด้วย จะใช้เวลาในการพิจารณาแนวทางประมาณ 1 สัปดาห์

“ทางบอร์ด รฟท.ได้เสนอแนวทางร่างที่ไออาร์มาทั้งหมด 4 แนวทาง แบ่งเป็น แนวทางเดิม 1 แนวทาง และปรับปรุงแนวทางใหม่ อีก 3 แนวทาง พร้อมกับชี้แจงข้อดีข้อเสียของแต่ละแนวทาง เพื่อให้ทางคณะกรรมการเป็นผู้พิจารณา คาดว่าซูปเปอร์บอร์ดจะใช้เวลาพิจารณาแนวทางร่างที่ไออาร์ประมาณ 1 สัปดาห์ และจะมีการประชุมกันอีกครั้งในวันที่ 20

มีนาคมนี้ ที่กรมบัญชีกลาง” นายประสารกล่าว นายประสารกล่าวว่า ขณะนี้ยังไม่สามารถบอกแนวโน้มการคัดเลือกแนวทางร่างที่ไออาร์ว่าจะให้คงเดิมหรือปรับปรุงที่ไออาร์ เพราะทางคณะกรรมการต้องพิจารณาให้ครบถ้วน แต่หากผลสรุปออกมาว่าเลือกแนวทางเดิม โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ก็จะเดินหน้าต่อไป แต่หากเลือกแนวทางอื่นๆ ของประกวดราคาที่ยื่นมาแล้วก็ต้องยกเลิกไป

เล็งเปิดแข่ง-ใช้เป็นเกณฑ์อนาคต

ผู้สื่อข่าวถามว่า หากแนวทางที่ทางคณะกรรมการฯ เลือกคือการปรับปรุงที่ไออาร์ใหม่ ก็จะต้องมากำหนดราคากลางการประมูลโครงการใหม่ทั้งหมดหรือไม่ นายประสารกล่าวว่า ยังไม่ยากให้คำตอบในเรื่องนี้ เพราะเท่ากับว่าเป็นการส่งสัญญาณว่าทางคณะกรรมการฯ จะพิจารณาอย่างไร แต่หากต้องกำหนดราคากลางขึ้นใหม่ ทางกรมบัญชีกลางก็ต้องมาพิจารณาเรื่องดัชนีราคาลิขสิทธิ์และราคาน้ำมัน และจะต้องนำเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ด้วย ส่วนประเด็นการปรับแก้ที่ไออาร์จะทำให้โครงการก่อสร้างล่าช้าหรือไม่ ในส่วนการก่อสร้างยังอยู่ในกรอบเวลาตามปกติ แต่การปรับแก้ที่ไออาร์นี้จะมีผลทำให้ขั้นตอนการเลือกผู้ชนะประมูลโครงการล่าช้าออกไปอีกประมาณ 4-7 เดือน ขึ้นอยู่กับแนวทางที่เลือก จากกรอบเดิมต้องได้ชื่อผู้ก่อสร้างโครงการภายในเดือนมีนาคมนี้

“แนวทางการเลือกร่างที่ไออาร์ของโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ 5 เส้นทางจะเป็นบรรทัดฐานสำหรับโครงการอื่นๆ ของกระทรวงคมนาคมในอนาคตด้วย แม้ว่าจะต้องใช้เวลาพิจารณาในช่วงแรก แต่จะเป็นผลดีต่อโครงการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐในระยะยาว เนื่องจากหัวใจของการปรับปรุงที่ไออาร์คือการเปิดโอกาสให้เอกชนมีการแข่งขันมากขึ้น มีความโปร่งใส ไม่มีการก๊วโครงการเกิดขึ้น” นายประสารกล่าว

นายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ รักษาการผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) กล่าวว่า ผลการประชุมร่วมระหว่างบอร์ดรถไฟและคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างยังไม่ได้ออกสรุปว่าจะออกมาในแนวทางใด เนื่องจากทางคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจะต้องใช้เวลาในการพิจารณาส่วนรายละเอียดในแต่ละแนวทางยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้ ขึ้นอยู่กับทางซูปเปอร์บอร์ดว่าจะเลือกทางไหน บางแนวทางยังคงเดิม บางแนวทางมีการปรับปรุง อาจต้องเข้า ครม. และมีผลยกเลิกของประกวดราคา

‘บิ๊กตู’คาดโทษผู้ว่าคุมรอบ3

ที่ จ.ชัยนาท พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เดินทางลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลาง โดยมีนายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท และตัวแทนจาก จ.อ่างทอง และสิงห์บุรีให้การต้อนรับ และบรรยายสรุปสถานการณ์ปัจจุบัน มีเกษตรกรทำนารอบ 2 เกินแผนไปถึงกว่า 1 ล้านไร่ พล.อ.ฉัตรชัยได้แสดงความเห็นห่วงว่าหากปล่อยให้มีการทำนาออกแผนในรอบที่ 3 อีก อาจเกิดวิกฤตน้ำได้ จึงสั่งการให้ทั้ง 3 จังหวัดควบคุมการทำนารอบที่ 3 จะต้องมีให้มี แต่จะต้องทำควบคู่กับการทดแทนรายได้ให้กับเกษตรกร เช่น การปลูกพืชทดแทนหรือการจ้างงานในช่วงการดำนา หากพบว่าในพื้นที่ใดมีการทำนาออกแผนรอบที่ 3 ผู้ว่าราชการจังหวัดนั้นจะต้องรับผิดชอบ

เวลา 11.00 น. พล.อ.ฉัตรชัยได้ลงพื้นที่เยี่ยมแปลงถั่วลิสงของนายสมศักดิ์ จุสิงห์ หมู่ 7 ต.ธรรมามูล อ.เมืองชัยนาท เพื่อเยี่ยมชมไร่ถั่วลิสงและพบกับเกษตรกร รวมทั้งสอบถามข้อมูลการทำไร่ถั่วลิสงของประชาชนในพื้นที่พบว่าสามารถสร้างกำไรได้ดีกว่าการทำนาปรังใช้น้ำน้อยกว่าถึง 10 เท่าตัว หรือกำไรต่อไร่สูงถึง 6,000 บาท ขณะที่ข้าวนาปรังเสี่ยงขาดทุนในรายที่โชคร้ายก็เหลือกำไรเพียง 1,000-1,500 บาทต่อไร่เท่านั้น

พล.อ.ฉัตรชัยกล่าวว่า จากการรับฟังข้อมูลจากเกษตรกรทำให้ทราบข้อมูลและความต้องการ อยากให้ภาครัฐเข้ามาส่งเสริมด้านการตลาดและปัจจัยการผลิตที่ปัจจุบันพบว่าต้นทุนการผลิตจะเสียไปกับค่าแรงในการเก็บเกี่ยวมาก จึงเตรียมส่งเสริมด้านการตลาดและให้หน่วยงานที่รับผิดชอบหาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเข้ามาสนับสนุนการเก็บเกี่ยวเพื่อลดต้นทุน

ผู้ว่าฯพิจิตรเผยห้ามชาวนาไม่ได้

ที่ จ.อุทัยธานี สำนักทรัพยากรน้ำเขต 2 สุพรรณบุรี กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าชุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมอาคารผลิตน้ำสะอาดให้กับโรงเรียนในพื้นที่ทุรกันดาร เพื่อช่วยเหลือนักเรียน ครู และประชาชน กำลังขาดน้ำดื่มสะอาดช่วงฤดูแล้ง รวม 3 แห่ง ประกอบด้วย หมู่ 14 โรงเรียนหนองจอก ประชาสุรณี หมู่ 3 โรงเรียนบ้านหนองไม้แก่น ต.หนองจอก อ.บ้านไร่ และหมู่ 17 โรงเรียนบ้านวังเตย ต.ตลุกคู่ อ.ทัพทัน เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง

ที่หมู่ 1 ต.รังนก อ.สามง่าม จ.พิจิตร นายวีระศักดิ์ วิจิตรแสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร พร้อมด้วยนายพิษณุ เสนาวิน รองผู้ว่าราชการพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เดินทางมาเปิดเครื่องสูบน้ำที่ ปภ.จังหวัดพิจิตร นำมาสูบน้ำในฝายสามง่าม หมู่ 1 ต.รังนก ลงสู่แม่น้ำยม เพื่อช่วยเหลือชาวนาที่ทำนาปรังทั้ง 2 ฝั่งแม่น้ำยม ระยะทาง 40-50 กม. ปีนี้ชาวนาทำนาปรังกว่า 4 แสนไร่ มากกว่าทุกปี จึงเกรงว่าน้ำจะไม่เพียงพอ จึงเปิดน้ำช่วยชาวนา

นายวีระศักดิ์กล่าวว่า ปีนี้เกษตรกรทำนามากกว่าทุกปีกว่า 470,000 ไร่ หรือเพิ่มพื้นที่ เกินจำนวนที่รัฐบาลกำหนด คือกว่า 3 แสนไร่ ทำให้น้ำไม่เพียงพอ ทางเราก็ไม่สามารถห้ามชาวนาได้ เพราะหากไม่ทำนาจะไปทำอะไร